

ชมรม TPRHOS_STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต
โรงพยาบาลเทพารักษ์

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔) ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทย ในระยะ ๕ ปี ข้างหน้าไว้ว่า หาก ยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการนำไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีความตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้น เพื่อให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริง ภาคประชาสังคม ประชาชน ต้องให้ความสำคัญอย่างแท้จริง กับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบ หลักการต่อต้านการทุจริตอื่น ๆ เพื่อสร้างฐานความคิดจิตพอเพียงด้านทุจริตให้เกิดขึ้น

การใช้หลัก STRONG มาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านการทุจริตอื่น ๆ

S (Sufficiency) การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักในการทำงานและดำเนินชีวิต

T (Transparency) การปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้

R (Realise) การตระหนักถึงปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน และการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม

O (Onward) การสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต

N (Knowledge) การพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์การทุจริต

G (Generosity) การสร้างความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและความพอเพียง

วัตถุประสงค์ ชมรม DKTHOS_STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต โรงพยาบาลเทพารักษ์

เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงด้านการทุจริต ด้วยกรอบ STRONG โดยกำหนดวัตถุประสงค์ย่อย คือ

๑. เพื่อปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพารักษ์ และประชาชนอำเภอเทพารักษ์
๒. เพื่อปลูกฝัง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตสำนึกความละเอียดใจในการทำทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต
๓. เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔. เพื่อยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ

แนวทางการขับเคลื่อน ชมรม DKTHOS STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต โรงพยาบาลเทพารักษ์

๑. สร้างแนวร่วมเครือข่าย สมาชิก ชมรม STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. เครือข่ายเจ้าหน้าที่บุคลากรโรงพยาบาลเทพารักษ์
๒. สร้างการรับรู้ในวัตถุประสงค์ของชมรมเครือข่าย STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต ให้กับหน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร
๓. ดำเนินการตามวัตถุประสงค์หลักของชมรม STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช.

กลุ่มเป้าหมาย

๑. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพารักษ์/ประชาชนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติเพิ่มขึ้น ปลูกฝังคุณธรรมสำคัญ ๔ เพื่อ “ พอเพียง / วินัย / สุจริต / จิตอาสา ”
๒. องค์กรได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรต้นแบบการส่งเสริมจริยธรรม

ความหมายของคุณธรรมที่พึงประสงค์ ๔ เรื่อง

พอเพียง หมายถึง การน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม มีเหตุมีผล ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบรอบด้าน สร้าง ภูมิคุ้มกันที่ดีให้รู้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน ความพอเพียงจะลดความ โลก ปองกันแก้ไข ความไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์และการทุจริต

วินัย หมายถึง การยึดมั่นและรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง ทั้งวินัยต่อตนเอง มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ผลักดันชีวิตให้เจริญก้าวหน้า มีวินัยต่อองค์กรและสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมจรรยาบรรณของ วิชาชีพ และ เคารพต่อกฎหมาย วินัยจะสร้างคุณภาพคน สร้างความสำเร็จก้าวหน้าและความเป็นปึกแผ่นมั่นคง ของคนในชาติ

สุจริต หมายถึง ความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรม บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร สังคมและประเทศชาติ ทั้งการพูด การ กระทำ การดำเนินชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากจะเป็นคนสุจริตแล้ว ยังต้องไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ ยินยอมและต่อต้านการทุจริตด้วยความกล้าหาญ ความสุจริตจะขับเคลื่อนสังคมสู่ความดีงามและมีธรรมมาภิบาล

จิตอาสา หมายถึง การมีจิตใจและลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยความรักความสามัคคี เพื่อ ประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของประเทศชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน ทำความดี เพื่อความดี เอื้ออาทรต่อ คนร่วมสังคม ไม่นิ่งดูดายต่อสังคมและผู้คน แต่อาสาเข้าไปแก้ไข ทำอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จนเป็นนิสัย จิตอาสาจะ กล่อมเกล่าจิตใจของผู้คนและสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน สังคม และ ประเทศชาติให้เป็นสังคมสันติสุข